

**CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Năm học 2022-2023**

1. Ngành đào tạo: Kế toán
2. Đơn vị Đào tạo: Khoa Tài chính Kế toán

STT	Nội dung	Trình độ đào tạo: Đại học liên thông chính quy
I.	Điều kiện đăng ký tuyển sinh	<ul style="list-style-type: none">- Tuyển sinh trong cả nước- Hình thức thi tuyển 2 môn: Lý thuyết tài chính tiền tệ, Kế toán tài chính- Sinh viên trúng tuyển sẽ học theo chương trình đào tạo đại học chính quy năm trúng tuyển. Sau khi xét miễn giảm các học phần đã học hệ cao đẳng của sinh viên (dựa trên bảng điểm), sinh viên chỉ học những môn còn thiếu so với khung chương trình đào tạo áp dụng.
II.	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>1) Mục tiêu chung</p> <p>Đào tạo cử nhân có kiến thức chung về tự nhiên xã hội, kiến thức sâu rộng và vững chắc ngành kế toán, có kỹ năng làm việc chuyên sâu trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán; biết vận dụng các kiến thức và kỹ năng đã học để thực hiện các hoạt động kế toán, kiểm toán của một đơn vị với thái độ và tinh thần trách nhiệm chuyên nghiệp, nhằm đạt được chất lượng và hiệu quả cao trong điều kiện phát triển kinh tế bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế.</p> <p>2) Mục tiêu cụ thể</p> <p><i>Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm:</i></p> <p>a. Kiến thức</p> <p>Kiến thức về lý luận chính trị - pháp luật, về tự nhiên - xã hội, công nghệ thông tin và ngoại ngữ; kiến thức sâu rộng vững chắc ngành kế toán để tạo nền tảng cho việc học tập và ứng dụng chuyên sâu trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán</p> <p>b. Kỹ năng</p> <p>Kỹ năng chuyên môn thành thạo về xử lý, đo lường, ghi nhận và</p>



		<p>trình bày báo cáo kế toán; có kỹ năng tổ chức, phân tích, hoạch định và đưa ra giải pháp; biết ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán</p> <p>c. Mức độ tự chủ và trách nhiệm</p> <p>Có đạo đức, thái độ nghề nghiệp chuyên nghiệp, khả năng làm việc nhóm, khả năng tự học và nghiên cứu để phát triển nghề nghiệp bản thân. Tự chịu trách nhiệm trong công việc kế toán – kiểm toán ở những môi trường khác nhau.</p> <p>d. Ngoại ngữ: Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ: Toeic 450</p> <p>e. Tin học: Đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản</p>
III.	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<p>A. Các chế độ, chính sách cho sinh viên</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ các thủ tục có liên quan đến sinh viên. - Phân công đội ngũ CVHT/GVCN hỗ trợ sinh viên. <p>B. Các hoạt động phong trào</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức các sự kiện cho SV như: các cuộc thi về học thuật, về kỹ năng, ngày hội việc làm, sinh hoạt ngoại khóa... - Thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng khó khăn, thuộc diện chính sách; Anh/Chị/Em sinh đôi hoặc đang theo học tại trường - Các chương trình học thuật thường niên của khoa như: Thách thức để trở thành Chief Accountant hay Finance, Thử thách đầu tư, Hội thảo NCKH cấp khoa, The challenges in English for finance and accounting professional, The challenges of becoming a CFO...
IV.	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	<p>https://ktckt.hufi.edu.vn/tckt-chuong-trinh-dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-ap-dung-cho-khoa-tuyen-sinh-tu-nam-2022-nganh-ke-toan</p>
V.	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	<p>Sau khi tốt nghiệp đại học, sinh viên có thể học tiếp lên trình độ sau đại học trong lĩnh vực tài chính - kế toán tại các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.</p>
VI.	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp	<p>Đảm nhiệm vị trí kế toán viên và kế toán trưởng, giám đốc tài chính ở các doanh nghiệp. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán tài chính, Kế toán kiểm toán có thể làm việc ở các công ty kiểm toán, làm chuyên viên phân tích tài chính tại các ngân</p>

		<p>hàng thương mại, làm việc tại cơ quan thuế và các tổ chức kinh tế khác.</p> <p>Có thể làm cán bộ giảng dạy trong các trường cao đẳng, trung cấp về đào tạo chuyên ngành Kế toán</p>
--	--	--

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2022

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



